



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๕๙๙๐ ต่อ ๑๑๓

ที่ ทส.๑๖๒๖.๑๑/ ๒๕๒๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานธุรการออกปฏิบัติราชการภาคสนาม

เรียน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ  
ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้  
ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและกฎหมาย  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สงขลา  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ปัตตานี

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ที่ ๑๐๑ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานธุรการออกปฏิบัติราชการภาคสนาม มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับศูนย์ป่าไม้สตูลแจ้งผู้มีรายชื่อทราบและปฏิบัติตามคำสั่ง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) <http://www.forest.go.th/songkhla13/> หัวข้อหนังสือเวียน

(นายสุพจน์ ภูรัตนโอภา)  
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

# สำเนา

คำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

ที่ ๑๐๑ /๒๕๖๒

เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานธุรการออกปฏิบัติราชการภาคสนาม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑๓ (สงขลา) พิจารณาแล้ว เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอมอบหมายให้ลูกจ้างประจำรายนายรอมลี เจ๊ะบ่าว พนักงานธุรการ ส๓ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๙๑ สังกัดส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ให้ปฏิบัติราชการภาคสนามของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนกาหลงและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย) เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ GPS การเขียนบันทึก และการทำแผนที่ซึ่งเป็นงานที่มีความจำเป็น ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่ และการดำเนินงานตามกฎหมายป่าไม้ อันจะเป็นผลดีแก่ทางราชการ และให้อยู่ในความควบคุมของหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ควนกาหลง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สต.๑ (ทุ่งนุ้ย) ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สตูล และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา) ตามลำดับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม) สุพจน์ ภูริศนโสภา

(นายสุพจน์ ภูริศนโสภา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๓ (สงขลา)

สำเนาถูกต้อง

(นางศิริมา จันทนุลักษณ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน